



## Chủ động giải pháp quản lý thuế thích ứng với tình hình mới

Tại cuộc họp giao ban diễn ra ngày 7/5, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn nhấn mạnh, toàn ngành cần tập trung thực hiện các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế vượt qua khó khăn của dịch bệnh, cũng như triển khai hiệu quả công tác quản lý trong tình hình mới. Yêu cầu này nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã có dấu hiệu tác động đến số thu ngân sách nội địa.

### ► HỒ HUỆ

#### Thu ngân sách tháng 4 có dấu hiệu chững lại

Báo cáo tại cuộc họp cho biết, số thu NSNN 4 tháng năm 2021 do cơ quan thuế quản lý là 468.088 tỷ đồng, đạt 41% dự toán, bằng 105% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, thu từ dầu thô đạt 11.993 tỷ đồng, bằng 51% dự toán; thu nội địa đạt 456.095 tỷ đồng, bằng 41% dự toán, bằng 107% so với cùng kỳ năm 2020. Nếu không tính tiền sử dụng đất, cổ tức lợi nhuận còn lại, thu từ xổ số kiến thiết và chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước thì số thu đạt 361.270 tỷ đồng, bằng 41% dự toán, bằng 113% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, thu từ cả 3 khu vực kinh tế đều có

sự tăng trưởng so với cùng kỳ và đạt tiến độ khá so với dự toán. Cụ thể, thu từ khu vực DNNN đạt 53.191 tỷ đồng, bằng 35,9% dự toán, tăng 3,3%; thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài đạt 85.167 tỷ đồng, bằng 42,8% dự toán, tăng 9,3%; thu từ khu vực ngoài quốc doanh đạt 109.541 tỷ đồng, bằng 46,1% dự toán và tăng 37,2% so với cùng kỳ.

Theo phân tích của Tổng cục Thuế, kết quả thu ngân sách đạt khá là do tình hình kinh tế quý I/2021 tiếp tục duy trì, nên giữ được tốc độ tăng trưởng thu 4,48% tương đương với quý IV/2020. Cụ thể, do câu tiêu dùng trong nước những tháng cuối năm 2020 và

đầu năm 2021 tăng cao trước dịp Tết Nguyên đán đã tạo đà cho nền kinh tế giữ nhịp tăng trưởng. Cùng với đó, còn phát sinh các nguồn tăng thu khá từ ngành sản xuất, lắp ráp ô tô, ngân hàng, chuyển nhượng bất động sản, chưa kể sự gia tăng từ các hoạt động sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng vốn sau đợt ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh trên thế giới và trong nước.

Bên cạnh nguyên nhân nền kinh tế trong những tháng đầu năm đang trên đà phục hồi, kết quả thu NSNN có được còn do cơ quan thuế các cấp đã triển khai kịp thời, hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý. Trong 4 tháng đầu năm, toàn ngành đã thực hiện 13.333 cuộc thanh kiểm tra tại trụ sở DN, bằng 102% so với cùng kỳ; kiểm tra được 140.610 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 111% so với cùng kỳ năm 2020, qua đó kiến nghị xử lý 9.768 tỷ đồng, tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 1.139 tỷ đồng. Cũng trong nỗ lực chống thất thu, cơ quan thuế các cấp đã thu hồi 11.097 tỷ đồng tiền nợ thuế, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó thu bằng biện pháp quản lý nợ là 7.478 tỷ đồng, thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 3.619 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 4, tổng số tiền nợ thuế đã giảm 9% so với cùng kỳ năm



2020. Nếu không kể số tiền thuế nợ đang xử lý và khiếu nại, khiếu kiện, thì tổng nợ tính đến thời điểm 30/4/2021 giảm 11,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Mặc dù tổng thu ngân sách lũy kế 4 tháng đạt tiến độ khá, nhưng do thực hiện gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP và ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nên số thu tháng 4 đã có dấu hiệu chững lại. Cụ thể, thu từ 3 khu vực kinh tế chỉ đạt khoảng 26.500 tỷ đồng, bằng 7,8% dự toán, trong đó khu vực DNNN đạt thấp nhất, khoảng 6,7% dự toán, bằng 86% cùng kỳ. Xét theo sắc thuế, do từ tháng 4 ước thực hiện gia hạn 10.500 tỷ đồng thuế GTGT và khoảng 16.000 tỷ đồng thuế TNDN nên số thu dự kiến chỉ đạt lần lượt là 7,1% và 8,3% dự toán. Với kết quả thu NSNN nêu trên, số thu ngân sách trung ương lũy kế 4 tháng đạt 202.000 tỷ đồng, bằng 39% dự toán, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2020; thu ngân sách địa phương là 266.088 tỷ đồng, đạt 44% dự toán, bằng 114% so với cùng kỳ năm 2020.

#### **Đảm bảo hiệu quả quản lý thuế trong tình hình mới**

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Phi Văn Tuấn, mặc dù thu NSNN 4 tháng đầu năm đạt khá so với dự toán và có tăng trưởng so với cùng kỳ, nhưng diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và trong

nước thời gian gần đây sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến số thu những tháng tiếp theo. Ngoài ra, việc thực hiện Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất và việc thực hiện Điều 6a Thông tư số 03/2021/TT-NHNN sửa đổi một số điều của Thông tư 01/2020/TT-NHNN hướng dẫn trích lập dự phòng rủi ro của các tổ chức tín dụng, ngân hàng cũng sẽ tác động đến kết quả thu ngân sách. Do đó, cơ quan thuế các cấp cần tiếp tục rà soát, phân tích cụ thể số thu và tiến độ thực hiện gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất để có đánh giá chính xác tình hình, từ đó tham mưu với Tổng cục Thuế giải pháp điều hành phù hợp. Bổ sung thêm, Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh yêu cầu, các đơn vị tập trung nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh thống nhất trên toàn quốc, nhằm nâng cao chất lượng quản lý thuế hộ kinh doanh, hướng tới mục tiêu quản lý công bằng, hiệu quả. Cùng với đó, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban ngành liên quan tổ chức tốt quản lý thuế đối với các hoạt động thương mại điện tử; triển khai các dự án công nghệ thông tin, đặc biệt đẩy nhanh tiến độ mở rộng khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế và hoàn thuế điện tử. Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế, Phó Tổng cục trưởng Vũ Xuân Bách nhấn mạnh yêu cầu

rà soát, nghiên cứu, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật thuế và hoàn thiện các văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38 theo hướng bao quát được hết nguồn thu, nâng cao năng lực quản lý và chống thất thu, nợ đọng thuế. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi, minh bạch cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với NSNN.

Phát biểu kết luận, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn nhấn mạnh, việc chững lại của số thu ngân sách trong tháng 4 là dấu hiệu cho thấy công tác quản lý thuế sẽ gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới. Tuy nhiên, để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, cơ quan thuế các cấp cần triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp thu, song song với tập trung hỗ trợ người nộp thuế vượt qua khó khăn của dịch bệnh. Trong đó, chú ý bố trí số lượng cán bộ phù hợp tại mỗi vị trí, đơn vị, đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc kể cả trong trường hợp phải thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh. Cùng với đó, triển khai hiệu quả các biện pháp thu nợ thuế; tiếp tục thăm định các hồ sơ xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp và xử lý các vướng mắc về khoan, xóa nợ, gia hạn theo Nghị quyết số 94 của Quốc hội. Để nâng cao hiệu quả chống thất thu thuế, cơ quan thuế các cấp tập trung thanh kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đối với các đơn vị thuộc ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro cao về thuế, thực hiện kiểm tra theo chuyên đề đối với các giao dịch đáng ngờ. “Trên cơ sở những kết quả đạt được khi thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, toàn ngành tập trung triển khai Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất, nhằm hỗ trợ kịp thời các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng, góp phần đưa chủ trương, chính sách hỗ trợ của Nhà nước vào cuộc sống” - Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn nhấn mạnh ■



Số thu từ ngành sản xuất lắp ráp ô tô tăng khá trong những tháng đầu năm Ảnh: TTXVN